
Góðan dag.

Ég lýsi yfir ánægju minni með þetta frumvarp og tel að lögreglumenn eigi að hafa þau sjálfsögðu 
mannréttindi að geta boðað til verkfalls.

Meðan ekki kemur eitthvað annað viðunandi í staðinn, eins og var í upphafi þegar verkfallsrétturinn 
var tekinn af stéttinni, þá má telja að ríkið hafi ekki staðið við sinn hluta þess samkomulags.
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